

Bài luận gửi cuộc thi về giá trị ‘Tinh thần trách nhiệm’

Khi hoàn thành khoá học trực tuyến G.R.A.C.E của Học viện công dân về 5 giá trị của cuộc sống (Lòng biết ơn, Sự tôn trọng, Tinh thần trách nhiệm, Lòng can đảm và Tinh thần dẫn thân nối kết), mình đã thực sự nhìn nhận rõ ràng hơn về những giá trị sống mà bản thân mình mong muốn theo đuổi. Cô đọng lại trong chuỗi 5 giá trị của G.R.A.C.E, mỗi con người đều có thể phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Hôm nay, nhân dịp có cuộc thi về giá trị của Tinh thần trách nhiệm, mình xin được kể câu chuyện của mình khi đi du học ở Mỹ.

Mình là Thu. Tháng 8 năm 2011, Thu đến theo học chương trình Tiến sĩ ngành Sinh học phân tử và tế bào tại trường Đại học Pennsylvania hay còn gọi là UPenn ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Ngôi trường này chính là nơi đã nuôi dưỡng Thu những năm học và nghiên cứu đề tài Tiến sĩ, và đặc biệt hơn nữa đó là nơi cho Thu được trở về chính con người của mình với những đam mê làm dự án phục vụ cộng đồng.

Thu dùng từ ‘nuôi dưỡng’ thay vì chỉ nói rằng trường UPenn cấp học bổng là bởi ở đây, Thu đã thật sự được trao cho cơ hội học tập, được khuyến khích và hỗ trợ tinh thần những lúc khó khăn. Nhớ lại học kỳ đầu tiên khi đến Mỹ, mình đã bị choáng ngợp với tốc độ nói và lượng kiến thức khổng lồ phải tiếp nhận trong một thời gian ngắn. Các giáo sư ở trường, bạn bè trong trường và các anh chị em người Việt ở đây đã giúp Thu vượt qua giai đoạn đó. Trường thuê gia sư kèm cho Thu môn học khó nhất, cho Thu đi học thêm một khoá tiếng anh miễn phí, gọi Thu vào nói chuyện để tìm hiểu khó khăn và hỏi xem họ cần làm gì để giúp mình học tốt hơn. Nếu UPenn không phải là một môi trường nuôi dưỡng tốt, có lẽ Thu đã không thể có cơ hội phấn đấu để hoàn thành chương trình Tiến sĩ và học hỏi rất nhiều trong những năm qua. Thu thực sự biết ơn các giáo sư, bạn bè và trường UPenn về điều này.

Sống xa quê hương mới thấy yêu quê hương của mình hơn. Nhận sự giúp đỡ của mọi người rồi, lại thấy mình cần phải có trách nhiệm chia sẻ bớt những điều may mắn mình đã có được cho mọi người khác. Cơ hội học tập ở Mỹ và đặc biệt ở trường đại học danh tiếng của nước Mỹ đã cho Thu cái nhìn khác hẳn về việc thực hành tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. UPenn ủng hộ và đánh giá cao các hoạt động phục vụ cộng đồng. Tại đây, Thu đã tổ chức hai ngày hội sách thường niên (Annual Book Day) của dự án sách Vietnam Book Drive, hai dịp thu gom sách sau khi kết thúc học kỳ phối hợp với PennMoves của Upenn, và rất nhiều dịp gom sách khác từ các giáo sư, các bạn sinh viên ở UPenn, và từ các thư viện cộng đồng ở quanh đây. Căn nhà thuê 1 phòng ngủ của Thu trở thành kho chứa sách miễn phí cho dự án. Cả chục tấn sách chứa vài ngàn đầu sách khoa học và vài ngàn đầu sách tiếng anh thiếu nhi được gửi về Việt Nam từ đây trong 8 năm qua.

Khi chứng kiến cách các bố mẹ Mỹ nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con bằng việc đọc sách hàng ngày, đọc sách trước khi đi ngủ, khi chứng kiến các thầy cô giáo mầm non và thủ thư của các thư viện cộng đồng thực hành các giờ đọc sách vui vẻ cùng trẻ nhỏ; khi mở những cuốn sách tiếng anh thiếu nhi với nội dung phong phú, cách diễn giải dễ hiểu và hình hoạ hấp dẫn, mình đã mong ước rằng “ước gì trẻ em Việt Nam cũng được tiếp xúc với những đầu sách như thế này”. Và hẳn nếu như Thu được đọc những đầu sách thế này từ nhỏ, thì có lẽ học kỳ đầu tiên ở UPenn đã không gặp quá nhiều khó khăn về rào cản ngôn ngữ như thế.

Từ việc chỉ gửi sách khoa học về Việt Nam, đến năm 2014 mình đã chính thức đề xuất và khởi động dự

án sách Vietnam Book Drive for Kids. Cho đến bây giờ dự án đã và đang cung cấp sách tiếng anh thiếu nhi cho hơn 20 thư viện gia đình và cộng đồng tại Việt Nam. 78 thùng sách hiện tại cũng đang trên đường trở về Việt Nam trong năm 2019. Không chỉ dừng lại ở việc gửi và phân phối sách, năm nay, Vietnam Book Drive for Kids còn tổ chức hai Lễ hội khoa học ở trường tiểu học Trần Quang Khải ở TP. HCM và thôn Đồng Lư, Hà Nội. Hàng ngàn trẻ em đã có một quãng thời gian vui vẻ với các hoạt động khoa học tương tác thú vị. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của trẻ nhỏ chính là món quà quý giá nhất cho những người đã cùng nhau chia sẻ tinh thần trách nhiệm mang lại những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Xuất phát từ mong ước của một cá nhân và một vài cá nhân có thể dẫn tới một sự thay đổi lớn hơn rất nhiều khi có sự tham gia của nhiều cá nhân khác cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh chung. Món quà của Thư khi thực hành tinh thần trách nhiệm của mình không chỉ ở việc nhìn thấy sự hứng khởi trong gương mặt của các em bé được hưởng lợi từ dự án, mà còn ở việc được đồng hành cùng với những người bạn cùng chí hướng với đầy tinh thần trách nhiệm cho hoạt động chung, và thăm sâu trong tâm hồn mình, mình đã cảm thấy sức mạnh của tinh thần lạc quan khi mình cảm thấy mình đã sống có ích hơn mỗi ngày.

Mời các bạn cùng theo dõi video tổng kết dự án Science Festival ở thôn Đồng Lư, Hà Nội để cảm nhận niềm hạnh phúc khi thực hành tinh thần trách nhiệm.

<https://www.facebook.com/vnbookdriveproject/videos/418238425506786/>

Thư rất hy vọng được lan toả chuỗi giá trị sống của G.R.A.C.E và mong mọi người cùng nhau thực hành theo chuỗi giá trị của G.R.A.C.E để cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.